



เสริมความรักรู้ความดี สร้างมิตรไมตรีในชุมชน เพื่อให้ประชาชนเป็นสุข

ชาวประชาสัมพันธ์...เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

<http://www.prachincity.go.th>

<http://www.facebook.com/prachincity>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ปักหมุด

เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งถือกันว่าเป็นเดือนแห่งความรัก กำลังจะผ่านพ้นไป อย่างเข้าสู่เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันพระใหญ่ทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันมาฆบูชา จังหวัดปราจีนบุรีของเรา มีการรณรงค์ให้แต่งกายชุดขาว รวมถึงมีการจัดงาน **มาฆปุรมิตรปราจีน ฌ โบริณสถานสระมรกต** ปักหมุดฉบับนี้จึงขอเชิญชวนให้พวกเราไปร่วมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ เพื่อความสงบของจิตใจ ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ทำให้สมองปลอดโปร่ง มีพลังในการทำงาน

มาฆปุรมิตรปราจีน

25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558

ณ โบราณสถานสระมรกต



เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ นายมนตรี เกิดจิว ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 11 ปี ชมรมผู้สูงอายุบ้านไม่รู้โรย โดยในงานนี้เป็นการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีการแสดงสินค้าจากทางชุมชน โดยในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมในงานนี้ด้วย

นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.พ.58 โดยจัดกิจกรรมขึ้นที่ ร.ร.เทศบาล 1
(ปราจีนราษฎร์รังสฤษดิ์) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา
การออกกำลังกายในกลุ่มนักเรียน





เมื่อวันที่ 11 ก.พ.58 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางอาหารตามมาตรฐานสากลโดยเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อของ เก็บของ การป้องกันการปนเปื้อน การเสิร์ฟอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการประกอบ/ปรุงอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค แม้แต่การแต่งตัว หรือสุขลักษณะส่วนตัวของผู้ที่ทำงานด้านอาหาร



เมื่อวันที่ 30 ม.ค.58 กองสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชนโคกกะจะ



ตัวแทนจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรีร่วมงานวันทหารผ่านศึก
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558



ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก
เทศบาลตำบลท่าไม้
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๕๘



เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 58 เทศบาลเมืองปราจีนบุรีร่วมกับ
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ และสาธารณสุขอำเภอ ได้จัดให้มี
การฉีดวัคซีน "โรคคอตีบ" โดยวันนี้เป็นการฉีดให้แก่ชุมชน
ตลาดหน้าค่ายจักษ์พงษ์ โดยผู้รับวัคซีนในครั้งนี้ต้องมีอายุตั้งแต่
20 - 50 ปี และกลุ่มเสี่ยง เพราะบุคคลในระดับนี้จะมีระดับ
ภูมิคุ้มกันที่ไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคดังกล่าวและในครั้งนี้
วัคซีนที่ให้ในการรณรงค์ครั้งนี้เป็นวัคซีนรวมป้องกันโรค
คอตีบและโรคบาดทะยักอยู่ในเข็มเดียวกัน อาการที่เกิดขึ้น
เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อวัคซีน



เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
09.00 น. พันเอกพยนต์ พระศุภร์ รอง
ผอ.ก.อ.ร.ม.น. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ได้เปิดการสัมมนาในเรื่อง
การปรองดอง สร้างความสามัคคี
ในชุมชน เพื่อให้ชาวชุมชนในเขต
เทศบาลได้ออกมาแสดงความคิดเห็น
ว่าอยากให้รัฐบาลชุดนี้ เสริมเพิ่มเติม
ในด้านใด โดยนำประชาชนในเขต
เทศบาลทุกระดับอายุมาร่วมออก
ความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

